



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติ
2	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ เป็น โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ ภาคพิเศษ	
3	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	ที่ประชุมพิจารณาโดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 2. ขอให้คณะฯ พิจารณาจัดอาจารย์ประจำหลักสูตรทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการเนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรจะต้องเป็นอาจารย์ประจำ และในหลักสูตรปรากฏรายชื่ออาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และขอให้คณะฯ พิจารณาจัดอาจารย์ประจำหลักสูตรทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และเพื่อให้การพิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด มหาวิทยาลัยควรกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหลักสูตรและคณะกรรมการการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรที่นำเสนอให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4	วิทยาเขตกำแพงแสน	ขออนุมัติใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดนครปฐม	อนุมัติในหลักการการใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดนครปฐม โดยให้มหาวิทยาลัยฯ ส่งวนสิทธิในการพิจารณาเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม และเพื่อให้การพิจารณาจัดทำสัญญาข้อตกลงเป็นไปด้วยความรอบคอบและรัดกุม ที่ประชุมฯ จึงเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูลในการทำสัญญาข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับจังหวัดนครปฐม โดยให้มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้สนามกีฬาด้วย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนองบประมาณในปีต่อไป ดังนี้ 1.ควรมีการนำเสนอ นโยบายการบริหาร โดยฝ่ายบริหาร พร้อมกับนำเสนอในภาพรวมหลักการจัดทำงบประมาณ และแสดงความเชื่อมโยงด้านงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ นโยบายเดิม โดยเสนอภาพรวมให้เห็นการให้ความสำคัญแต่ละด้านในการบริหาร รวมทั้งกำหนดเป้าหมายสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายดังกล่าวด้วย 2.ควรมีการนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงการบริหารงบประมาณว่ามีข้อดี ข้อด้อยประเด็นเสี่ยงซึ่งควรระวังในด้านใด อย่างไร เช่น 2.1 ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่ายตั้งแต่ปี 2551-2555 และทุนสะสมขมามีจำนวนมาก เป็นข้อดีหรือไม่ เนื่องจากการมีเงินสะสมเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้นำมาใช้อาจเป็นการประหยัดเกินไป แล้วส่งผลกระทบต่อเรื่องการจัดการคุณภาพการศึกษา การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญบางกิจกรรมควรให้ความสำคัญมากขึ้น เช่น การให้ทุนการศึกษา การสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ การจัดเงินสำรองไว้สำหรับการบริหารหรือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนให้พอเพียงและทันสมัย เป็นต้น 2.2 จำนวนการรับนิสิตกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษายู่ในอัตราที่ไม่สูง แต่มีบางปีที่จำนวนการรับนิสิตใหม่น้อยกว่าจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา อาจเนื่องจากนิสิตเรียนไม่จบในระยะเวลา 4 ปีมีจำนวนมากแล้วตกค้าง ไปจบในปีถัดไป จึงทำให้ตัวเลขต่างกัน เป็นต้น อธิการบดีรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอนี้และจะนำไปปรับปรุงวิธีการนำเสนองบประมาณต่อไป
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย สักดิ์ภู่อ่วม)	
		รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนี้ 1. บัณฑิตวิทยาลัย 2. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 3. สำนักหอสมุด 4. สถาบันค้นคว้าและพัฒนากระบวนการเกษตร 5. สถาบันสุวรรณวาลกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์	ที่ประชุมทราบ
6	สำนักงาน กพร. มก.	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551 ในรอบ 9 เดือน	
7	อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 14 ราย)	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
8	คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร	
9	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา	
10	รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	โครงการความร่วมมือระหว่าง KU กับ BGU และเครือ ISROTEL	ที่ประชุมทราบ
11	คณะกรรมการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณะฯ	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	<p>ข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ</p> <p>1. การเรียนการสอน 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ในบางครั้งได้มีการนำเสนอนโยบายในหลาย ๆ ระดับ โดยอาจเป็นนโยบายหลัก เช่น นโยบายการบริหาร นโยบายทางกายภาพ เป็นต้น ตามที่ปรากฏในเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเข้าใจว่านโยบายการบริหารหรือนโยบายทางกายภาพไม่น่าจะเป็นนโยบาย แต่เป็นเพียงวิธีการและเป็นส่วนย่อยของนโยบายหลัก 4 ด้านดังกล่าว เช่น การบริหารการเรียนการสอน การบริหารการวิจัย การบริหารการบริการวิชาการ และการบริหารการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เรื่องดังกล่าวควรมีการทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน การนำเสนอรายงานต่าง ๆ จะเป็นเรื่องการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร หรือการบริหารจัดการเรื่องอื่นใดก็ตาม บทสรุปของรายงานควรสอดคล้องกับเป้าหมายตามนโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน แต่จากการสังเกต รายงานของหน่วยงานมักไม่ค่อยจะอิงถึงนโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน ว่าบรรลุผลเช่นไร</p> <p>อีกประการหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายหลัก 4 ด้านนี้ ควรมีการทบทวนและจัดอันดับความสำคัญใหม่ อันดับแรกคือการวิจัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) อันดับที่สองคือการเรียนการสอน เมื่อวิจัยออกมาแล้วควรที่จะมีการนำศาสตร์จากการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนกระตือรือร้นที่จะทำการวิจัยเพื่อนำมาสอน อันดับที่สามคือการบริการวิชาการ ซึ่งควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นการบริการสังคม ภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า Social Service หรือ Community Service จะทำให้ดูไม่เป็นวิชาการ (Academic) จนเกินไป อันดับที่ดี การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คงไว้เช่นเดิม หากมีการจัดลำดับความสำคัญและวิธีการเสียใหม่ดังกล่าวข้างต้น น่าจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสรุปนโยบาย 4 ด้าน คือ 1) การวิจัย 2) การเรียนการสอน 3) การบริการสังคม 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>สำหรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ได้ใช้มานานแล้ว หากเป็นไปได้ควรมีการนำมาทบทวนว่าสมควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะโลกปัจจุบันหรือไม่</p> <p>อธิการบดีรับข้อสังเกตดังกล่าว และได้ชี้แจงว่างบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรจะเน้นในด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก มหาวิทยาลัยฯ จึงวางนโยบายหลัก 4 ด้านที่ให้ความสำคัญในด้านการเรียนการสอนเป็นลำดับแรก ส่วนนโยบายในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมนั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้บริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ที่จะนำมาบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ในขณะที่การบริการสังคมอาจเป็นไปได้โดยไม่คิดมูลค่า</p> <p>การนี้ กรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หลักการวางนโยบายของทุกมหาวิทยาลัยจะเน้นในเรื่องการเรียนการสอนเป็นหลักสำคัญ และมีการวิจัยเพื่อที่จะนำผลการวิจัยมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดมา ส่วนการบริการวิชาการนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนักวิชาการที่ทำการวิจัยเพื่อนำวิชาการไปบริการให้แก่สังคมจึงมีความเห็นว่าการใช้ชื่อการบริการวิชาการและการจัดลำดับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เหมาะสมดีแล้ว แต่สิ่งที่ควรได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมให้มากขึ้นคือความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งเป็นนโยบายข้อสุดท้ายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ควรเน้นความสำคัญในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงควรมีการพิจารณาแนวทางที่จะทำให้นโยบายแต่ละด้านมีคุณภาพมากขึ้น</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 (ต่อ)		ประธานฯ ได้ให้ความเห็นเพื่อให้ โยบยาชและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความชัดเจนสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย แห่งนโยบายและวิสัยทัศน์นั้น สภามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและหารือร่วมกันในโอกาสต่อไป	
13	กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	ข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ครูประจำตำแหน่งในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมา มีบางหน่วยงานปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยครูประจำตำแหน่ง คณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งควรมีการทำความเข้าใจ ให้ถูกต้องต่อไป	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)